



ĐÀ NẴNG

BỮA TỐI HOÀN HẢO TẠI THE OCEAN VILLAS

Nhà hàng White Caps Bistro thuộc The Ocean Resort là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn trải nghiệm một bữa ăn giản dị nhưng sang trọng. Thực đơn với trọng tâm là nguyên liệu tươi cùng với sự kết hợp hương vị Á - Âu tuyệt vời từ món ăn nhẹ, salad đến các món chính. Khách có thể dùng bữa trong nhà và ngoài trời với khung cảnh hồ bơi cũng như các quang cảnh biển đẹp như tranh vẽ. Ngoài thực đơn ăn uống cho cả ngày, hàng tháng các thực khách còn có thể thưởng thức các món ăn đặc sắc được trình bày theo cách sáng tạo và thú vị hoặc cùng chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt với gia đình hoặc những người quan trọng khác với trải nghiệm ăn uống độc lạ bên bờ biển "Under the Stars".

(THE OCEAN VILLAS AT THE OCEAN RESORT *Trưởng Sa, Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng *Tel: 0236 396 7094 *Email: reservations@theoceanvillas.com.vn *Website: www.theoceanvillas.com.vn / www.theoceanresort.com.vn)

TP.HCM

Tiệc tối mừng Tết tại Renaissance Riverside Saigon

Thưởng thức bữa tối sang trọng vào dịp đầu năm cùng những người thân yêu với nhiều lựa chọn ẩm thực độc đáo tại khách sạn Renaissance Riverside Saigon. Bạn có thể thưởng thức bữa tiệc buffet "A la carte" đa dạng các món ăn với giá 880.000VNĐ++/khách, tặng kèm món salad cá hồi kiểu Quảng Đông và một ly rượu vang sủi tại nhà hàng Hoa Kabin. Bữa tối mừng Tết nguyên đán kéo dài từ ngày 15 - 20/2.

(KHÁCH SẠN RENAISSANCE RIVERSIDE SAIGON *8 - 15 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM *Tel: 028 3822 0033)

TP.HCM

Bữa ăn may mắn tại InterContinental Saigon

Vào dịp năm mới, hầu hết các gia đình ở Trung Quốc, Malaysia và Singapore hay dùng món Yee Sang (Salad trộn Phát Tài) trong bữa cơm gia đình của mình. Người ta tin rằng, khi món salad được hắt cang cao thì may mắn sẽ đến càng nhiều vào năm mới. Tận hưởng năm mới của bạn với bữa ăn độc đáo và bổ dưỡng tại Yu Chu! Không khí ấm cúng tại đây nhất định sẽ làm cho bữa ăn gia đình bạn càng trở nên đặc biệt hơn. Gói May mắn có giá 1.088.000VNĐ++ và gói Thịnh vượng là 1.888.000VNĐ++ PP

(YU CHU *Tầng 1, Khách sạn InterContinental Saigon *Góc đường Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM *Tel: 028 3520 9099 *Email: dine@icsaigon.com)

TP.HCM

Eastin ưu đãi năm mới 2018

Đón xuân năm 2018, Eastin áp dụng các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Himalaya Health Spa giảm 30% cho khách đoàn bay và khách VIP, 20% cho khách ở tại khách sạn. Cùng trải nghiệm tiệc tối hải sản đặc sắc từ tôm hùm, hải tươi, cua, tôm sú và vô số món ngon khác tại nhà hàng Café Saigon, với mức giá ưu đãi: 1.099.000VNĐ++/người lớn (không giới hạn bia và nước ngọt). Ngoài ra chương trình giảm giá 50% tại Tung Garden thưởng thức món cá mú sao, Vịt quay Bắc Kinh đầy hấp dẫn và lời cuốn.

(KHÁCH SẠN EASTIN GRAND SÀI GÒN *253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. HCM *Tel: 028 3844 9222 *Email: fbco@eastingrandsaigon.com *Website: www.eastingrandsaigon.com)

